

ดวงออนไลน์ (29 พฤศจิกายน 2556)

โดย ธรรมาธิปติ

เราเลือกที่จะเป็นได้ด้วยตัวเอง ดวงชะตาเป็นเพียงเครื่องชี้ทาง

สวัสดิ์ครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้เป็นคิวของท่านผู้ใช้นามแฝงว่า “นางสาว” เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 เวลาประมาณ 08.00 น. กทม. เพศหญิง

คำถามแรกของคุณ “นางสาว” ถามว่า ดิฉันจะมีโอกาสกลับไปอยู่เมืองไทยอย่างถาวรช่วงอายุเท่าไร

ก่อนจะตอบคำถาม ขอพยากรณ์พื้นชะตาเดิมของคุณ “นางสาว” ก่อน

พื้นชะตาเดิมบอกว่า คุณมีวิบากกรรมจากชาติภพที่แล้วพอสมควร จึงทำให้ในตอนที่เด็กๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งอายุประมาณ 4 ขวบไม่ค่อยแข็งแรง อาจจะมีการเจ็บป่วย หรือ พลัดพราก

ซึ่งเป็นอิทธิพลจากการที่ บิดามารดาของคุณต้องแยกทางกันตั้งแต่คุณยังเด็ก

เพราะฉะนั้น ผมจึงอยากจะแนะนำสิ่งแรกสำหรับคุณ “นางสาว” ก็คือ ให้อภัยพ่อแม่ที่ทำบุญ ทำทาน รักษาศีล ปฏิบัติธรรม เท่าที่โอกาส และ กำลังทรัพย์จะเอื้ออำนวย

แต่ที่ดีที่สุดก็คือ การสวดมนต์ และ ปฏิบัติธรรม

โชคดีของคุณก็คือ คุณมีร่างกายแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย และเป็นคนเฉลียวฉลาด มีปฏิภาณไหวพริบดี แต่คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความกังวลมาก มีความทุกข์ หวาดระแวง และ คิดมากอยู่เป็นพื้นฐาน บางครั้งก็อาจจะคิดเป็นทุกข์ไปไกลเกินกว่าที่เป็นจริงก็ได้

นอกจากนี้ ดวงชะตาของคุณยังถูกทำร้ายด้วยโยกเสตสาดิ ทำให้ชีวิตของคุณมีอุปสรรคมากกว่าคนอื่น ต้องลองฝึกลองดู วิชาผู้ชี้แนะ และ อาจจะมีปัญหาความเสียหายในทรัพย์สิน หรือ สิ่งที่ครอบครองได้ด้วย

ดังนั้น จึงควรใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบ ไม่ประมาท ควรทำบุญชดเชยค่าใช้จ่ายทุกเดือน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ ให้ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง

ที่คุณถามว่า จะมีโอกาสกลับมาอยู่เมืองไทยอย่างถาวรในช่วงอายุเท่าไรนั้น ต้องแยกตอบเป็นสองเรื่องคือ การตัดสินใจที่จะอยู่ที่ไหนนั้น ทุกคนสามารถกำหนดได้ของตัวเองได้ ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า FREE WILL ดวงดาวเพียงแต่ชี้ทางว่า ทำแบบไหนจึงจะสอดคล้องกับดวงชะตา และ ดวงดาว

ดังนั้น การจะตั้งถิ่นฐานที่ไหน คุณ “นางสาว”จะเป็นผู้ตัดสินใจได้เอง เพียงแต่องค์ประกอบรอบตัวอื่นๆ เช่น เศรษฐกิจ การเงิน ความสบายใจ ความคุ้นเคย ความอุ่นใจ จะเป็นเหตุผลที่จะบีบให้คุณตัดสินใจไปในทางนั้น

แต่ถ้าพูดในเชิงโหราศาสตร์ ผมก็ขอบอกว่า พินดวงชะตาบอกว่า คุณสามารถอยู่ในต่างประเทศได้ เพียงแต่อาจจะมึนงงที่ทำให้คุณไม่สบายใจอยู่บ้าง ซึ่งก็มักจะเป็นเรื่องที่คุณคิดมาก และ คิดหาคระแวงล่วงหน้าไปเอง

ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณปรับแนวความคิดอย่าคิดไปในทางร้ายเกินไป

ประกอบกับภพพันธุของคุณก็ไม่เข้มแข็ง การกลับมาอยู่ที่เมืองไทย ก็อาจจะไม่ส่งผลดีต่อคุณเท่ากับที่อยู่ในต่างประเทศก็ได้ ดังนั้น คุณต้องขังใจเอาเองนะครับ ว่าแบบไหนจะดีกว่า

คำถามที่สองถามว่า งานที่ทำอยู่ขณะนี้ ถูกโฉลกกับ ดิฉันหรือเปล่า เจ้านายเป็นหญิง คุณยังบอกต่อว่า ทำงานในเยอรมันมา 20 ปีแล้วในร้านขายกาแฟและเค้ก

ก็น่าจะเป็นงานที่ตรงกับดวงชะตาของคุณนะครับ เพราะดาวทางด้านบริการ และ ดาวทางด้านอาหารของคุณมีความเข้มแข็ง เพียงแต่บางครั้ง คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดใจต่อเจ้านายคุณ เพราะภพที่เป็นเจ้านายคุณ บางทีก็ร้าย บางทีก็ดี เอาแน่ไม่ค่อยได้

แต่ที่มีปัญหาหนักๆก็อยู่ในช่วงปีเศษๆที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ถ้าย้อนหลังไปไกลถึงเกือบ 10 ปี ดวงชะตาของคุณต้องต่อสู้มากทีเดียว โดยเฉพาะระหว่างปีพ.ศ. 2552 ถึงปีพ.ศ. 2555 ซึ่งจะมีอุปสรรคในเรื่องงานมากพอควร จนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อย และ เครียด ดังนั้น ต้องพยายามปรับในเรื่องจิตใจ และ ผ่อนคลายด้วยการสวดมนต์ครับ

คำถามที่สามถามว่า อยากซื้อคอนโดให้หลานพักอาศัย พอจะมีโอกาสมั๊ย

ในดวงชะตาของคุณบอกว่า ไม่ขาดแคลนทรัพย์ การจะซื้อคอนโดฯให้คนอื่น เป็นเรื่องที่ทำได้อยู่แล้วหากคุณต้องการ แต่ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องเงิน เรื่องใช้จ่ายด้วย จะประมาณไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2560 ครับ

สุขภาพที่ต้องเตือนก็คือ โรคที่เกี่ยวกับต่อม นม ประจำเดือน และ กระดูกเส้นเอ็น โดยเฉพาะส่วนเอวลงไป

ขอให้คุณ “นางสาว” โชคดีนะครับ

สุดท้ายก็ขอให้คุณ “นางสาว” ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ thammathipti@gmail.com แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ ซึ่งเป็นคิวของคุณ “คนลุ่มน้ำตาปี” ครับ

